

KHAI MẠC TRONG THẾ...

(Tiếp theo trang 1)

đất nước, đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, để lại dấu ấn và mốc son mới trong lịch sử Quốc hội nước ta, được nhân dân, cử tri cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và dư luận quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh tế khu vực và thế giới, trong đó có nước ta, làm thay đổi cấu trúc kinh tế, phương thức quản trị và đời sống kinh tế, xã hội toàn cầu, buộc nhiều nước phải thay đổi định hướng, chiến lược phát triển theo hướng đề cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ trương dân tư và phát triển thị trường nội địa.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và đại biểu Quốc hội được quy định trong Hiến pháp, pháp luật; phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, kế thừa những kinh nghiệm, thành tựu của các khóa trước, Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa XV cần nhận thức sâu

sắc niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri; thấy rõ những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thách thức chưa có tiền lệ; quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc kỳ họp, tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gần dân, trọng dân, cầu thị, lắng nghe ý kiến của nhân dân; phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đem hơi thở cuộc sống vào nghị trường, hiến kế giúp Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, ban hành quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Về chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng:

Thứ nhất, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia về tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV; báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Thứ hai, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức, bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước cả nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, sáng suốt quyết định bầu, phê chuẩn các nhân sự được giới thiệu.

Thứ ba, xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn.

Quốc hội xem xét, quyết định đồng thời các kế hoạch 5 năm tại kỳ họp thứ nhất nhằm bảo đảm tính tổng thể và là cơ sở quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo điều kiện để các cơ quan, các ngành, các cấp, các địa phương sớm chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội

cũng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ tư, xem xét, quyết định 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Thứ năm, xem xét, thông qua các Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022; việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề và một số nội dung quan trọng khác.

Tại phiên khai mạc kỳ họp, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. Theo Tổng Bí thư, trải qua hơn 75 năm, với 14 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội nước ta luôn luôn gần bó, đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi khóa Quốc hội để lại những dấu ấn riêng và đều

hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng chí Tổng Bí thư khẳng định, những thành tựu đạt được của Quốc hội nước ta trong 75 năm qua bắt nguồn từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng - nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành xuất sắc trọng trách mà nhân dân giao phó. Quốc hội các khóa luôn luôn nắm vững đường lối, quan điểm và các chủ trương, chính sách của Đảng để thể chế hóa thành luật pháp và vận dụng đúng đắn vào các hoạt động của Quốc hội. Đó là kết quả của sự gắn bó mật thiết giữa Quốc hội với nhân dân, nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, làm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, đó cũng là kết quả của quá trình đổi mới không ngừng về tổ chức, phương thức làm việc của Quốc hội, nâng lực hoạt động của các đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội với sự phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối

cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, MTTQ Việt Nam và các cơ quan hữu quan; sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân các nước trên thế giới.

Đồng chí Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, đầy dạn kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cơ quan trong cả hệ thống chính trị, trong bộ máy nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; sự ủng hộ và giám sát của nhân dân; sự hợp tác và giúp đỡ của bạn bè quốc tế, Quốc hội nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ phát huy những kết quả, kinh nghiệm và truyền thống về vang của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước từng bước qua độ lên chủ nghĩa xã hội, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà bà Trần Thị Trâm, vợ liệt sĩ, thôn Phú Lễ 1, xã Tự Tân (Vũ Thư).

Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), chiều ngày 20/7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

* Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Hưng Hà. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Hưng Hà.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Chuyển, thôn Chiềng La và ông Lưu Minh Chiến, thương binh hạng 1/4, thôn Tống Xuyên (xã Thái Hưng).

Tại các gia đình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe,

đời sống của thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là tấm gương sáng để con cháu noi theo; đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, giúp họ có cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Đại diện các gia đình xúc động cảm ơn Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn nêu gương sáng trong các phong trào thi đua, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.



Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng viên thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy (thị trấn Tiến Hải, huyện Tiến Hải).

* Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, huyện Vũ Thư thăm, tặng quà các gia đình chính sách xã Tự Tân.

Đoàn đã đến thăm gia đình thương binh hạng 1/4 Phạm Trường Chiến và bà Trần Thị Trâm là vợ liệt sĩ ở thôn Phú Lễ 1, xã Tự Tân. Những năm qua, ông Phạm Trường Chiến và bà Trần Thị Trâm luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương và là tấm gương sáng trong giáo dục con cháu. Hiện thương binh Phạm Trường Chiến và vợ liệt sĩ Trần Thị Trâm sức khỏe yếu, được gia đình chăm sóc, cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con lối xóm quan tâm, động viên, giúp đỡ trong cuộc sống.

Tại các gia đình, các đồng chí trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương Tự Tân sớm về đích nông thôn mới nâng cao. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi người có công và có nhiều hoạt

động thiết thực tri ân các gia đình có công với cách mạng.

* Đồng chí Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, huyện Tiến Hải thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tiến Hải.

Đoàn đã đến thăm gia đình bà Mai Thị Tý, vợ liệt sĩ và ông Chu Văn Động, thương binh hạng 1/4, cùng cư trú tại thị trấn Tiến Hải. Cùng đi có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách ưu đãi người có công, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng.

NHÓM PHÒNG VIÊN

KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/7, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ (Vũ Thư) và cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo ghi nhận, trong ngày thứ hai thực hiện việc kiểm soát dịch từ bên ngoài vào tỉnh yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ, nhìn chung, tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ và cầu Hiệp, người và phương tiện lưu thông vào tỉnh thực hiện rất nghiêm túc. Mọi thủ tục được thực hiện nhanh chóng, giao thông thuận lợi, giao thông thông suốt. Trong quá trình kiểm tra, những trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, nếu có nhu cầu xét nghiệm tại chỗ được lực lượng y tế tổ chức theo quy định và trả kết quả bảo đảm theo quy định. Người dân đồng tình ủng hộ việc kiểm soát chặt chẽ của tỉnh.

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại hai chốt kiểm soát dịch, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh khẳng định: Việc triển khai chốt kiểm soát người ra, vào tỉnh thời điểm này bằng kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 là hợp lý và cần thiết phải duy trì để

kiểm soát tốt tình hình, giữ vững thành quả trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh thời gian qua. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tình đang triển khai, nhất là việc kiểm soát người ra, vào tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ, Bộ CHQS tỉnh cần cư địa điểm thực hiện bố trí các điều kiện như nước uống, ghế ngồi... bảo đảm cho các lực lượng làm việc tại chốt cũng như người dân khai báo, xuất trình giấy tờ vào tỉnh được chu đáo. Công an tỉnh phải hợp với lực lượng quân đội, y tế, giao thông, quản lý thị trường bố trí lực lượng có kinh nghiệm điều phối, điều hành các hoạt động thông suốt; tổ chức phân luồng giao thông phù hợp.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những ngày đầu thực hiện biện pháp lấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 làm điều kiện để người và phương tiện ra, vào tỉnh sẽ gặp một số khó khăn, vướng mắc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh giao ngành Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan có hướng dẫn xử lý các tình huống cụ thể và phát sinh bảo đảm linh hoạt, phù hợp nhưng phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về phòng, chống dịch. Trong quá trình thực hiện có những phát sinh, vướng mắc, các chốt phải báo cáo để Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết.

NGUYỄN CƯỜNG - NGUYỄN THỜI

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 59.165 ca, trong đó có 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tiêm hơn 4,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

24 giờ qua, cả nước đã thực hiện gần 72.280 mẫu xét nghiệm cho hơn 296.000 lượt người.

Trong ngày, cả nước có thêm 396 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 11.443/62.820 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Số bệnh nhân nặng, nguy kịch đang điều trị là 141 bệnh nhân.

Tại Thái Bình, trong ngày không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 20/7 toàn tỉnh có 153 trường hợp F1 và 1.665 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 940 mẫu, không ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 34 trường hợp F1, 77 trường hợp F2 và 829 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác. Tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và tỉnh khác) từ ngày 26/6 đến nay là 3.096 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 2.531 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 13 bệnh nhân. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 19 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 650 trường hợp, trong đó 566 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 84 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Người dân có thể truy cập vào trang thông tin điện tử: http://cdcthaibinh.vn/ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hoặc https://soyte.thaibinh.gov.vn/ của Sở Y tế Thái Bình để tìm hiểu danh sách cập nhật các ổ dịch, vùng dịch, địa phương có dịch trên cả nước.



Người dân từ tỉnh ngoài về Thái Bình thực hiện test nhanh tại chốt kiểm soát dịch cầu Tân Đệ.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 20/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách xã Tự Tân, huyện Vũ Thư.

Đoàn đã đến thăm gia đình chính sách, người có công với cách mạng và mong các quan nhân phát huy truyền thống của cha ông nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

huyện Đông Hưng; trú quán: Lô 138, đường số 1, khu đô thị mới phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Do tuổi cao, bệnh tật, thành cũ được các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi, đồng chí đã từ trần vào hồi 8 giờ 17 phút ngày 19/7/2021, hưởng thọ 82 tuổi.

Vinh biệt đồng chí Đào Thị Nhật, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kính cẩn thắp hương trước anh linh đồng chí đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể gia quyến.

ĐOÀN QUÂN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào 27 báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2021; dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo trả lời; báo cáo thẩm tra, giám sát của các ban HĐND thành phố; kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2021 của một số ngành, đơn vị.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng 6 tháng đầu năm 2021 tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố cơ bản ổn định, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 17.265,5 tỷ đồng, tăng 7,66% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 824 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán, bằng 113,8% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được duy trì, công tác an sinh xã hội được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, đúng luật, thành công tốt đẹp, bầu đúng, bầu đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu thành phần, không phải bầu cử lại, bầu cử thêm.